

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๓ (๒/๒๕๕๓) วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๑	การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ นางสาวน้ำเพชร อยู่โต ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย-ศาสตราจารย์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ๒. เห็นชอบการไม่ผ่านการประเมินราย นางสาว กมลนาฏ มาลากุล	ก.บ.ม. และกองบริหารงานบุคคล	ดำเนินการลงนามแต่งตั้งโดยอธิการบดีในฐานะประธาน ก.บ.ม. เรียบร้อยแล้ว
๔.๒	การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ ๑) นายพิชัย กรรณกุลสุนทร ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ๒) นายวิหัย พันธูรักษ์ ปริญญาศิลปกรรม-ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศและได้แจ้งผู้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ เรียบร้อยแล้ว
๔.๓	การพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PRSU Demonstration School แบบบูรณาการรวมหน่วย เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเป็นเลิศ	สภามหาวิทยาลัยมีมติดังนี้ ๑. เห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PRSU Demonstration School แบบบูรณาการรวมหน่วย เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเป็นเลิศ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของกรรมการไปดำเนินการต่อไป แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบความก้าวหน้าด้วย ๒. ให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะการผลิตรายวิชาตามแนวทางของมหาวิทยาลัย Alberta ไปพิจารณาแล้วรายงานผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย	มหาวิทยาลัย	ได้รับข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาสำหรับการดำเนินการต่อไปแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๔	การพิจารณาข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อเสนอแนะแก่ มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้ง ส่วนงานภายในที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย อินโดจีนศึกษา COLLEGE of INDOCHINA STUDIES	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อเสนอแนะ แก่มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งส่วนงานภายในที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัยอินโดจีนศึกษา COLLEGE of INDOCHINA STUDIES ตาม เสนอ ๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะ ดังกล่าวไปดำเนินการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ โดยให้เริ่มจากการจัดตั้งเป็นโครงการไปก่อน	มหาวิทยาลัย	ได้รับข้อเสนอแนะ ของกรรมการไป พิจารณาสำหรับการ ดำเนินการต่อไปแล้ว